

Số: 186/TB-DHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc tạm dừng lịch học, nghiên cứu tập trung đối với học viên cao học

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về phòng, chống Covid-19;

Căn cứ văn bản của các địa phương, nguyện vọng của học viên;

Căn cứ Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tại cuộc họp vào các ngày 06/3/2020, ngày 09/03/2020 và ngày 11/03/2020,

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Học viên các lớp cao học của Trường về việc dừng lịch học, nghiên cứu tập trung như sau:

1) Các lớp tại TP. Hồ Chí Minh: Lịch học đã bắt đầu từ 02/03/2020 sẽ dừng từ ngày 12/03/2020. Các học phần đã bắt đầu từ 09/03/2020 sẽ được bố trí học bù khi Nhà trường có quyết định tiếp tục lịch học tập trung tại Trường.

2) Các lớp đào tạo theo nhu cầu của địa phương: Lịch học tập trung và lịch thi đã được công bố bắt đầu từ 14/03/2020 cũng sẽ dừng cho đến thời điểm các địa phương có quyết định cho phép tiếp tục tổ chức việc học tập trung.

Tuy nhiên, trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, không cho phép tổ chức giảng dạy tập trung, Nhà trường sẽ thay thế phương thức dạy và học tập trung bằng phương thức trực tuyến đối với tất cả các lớp cao học của Trường (Lớp cao học tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và lớp cao học đào tạo theo nhu cầu của địa phương). Các thông tin cụ thể về lịch học, lịch thi, phương thức dạy và học sẽ được Nhà trường công bố trên website của Trường trước thời điểm bắt đầu ít nhất 01 tuần.

Học viên thường xuyên truy cập website của Trường để cập nhật các thông tin về lịch học, lịch thi cũng như việc chuyển đổi phương thức tổ chức dạy và học nếu có.

Trường hợp cần thiết, Học viên có thể gửi thông tin theo địa chỉ:

Email: [ntbngoc@hcmulaw.edu.vn](mailto:ntbngoc@hcmulaw.edu.vn)

ĐT: 0932129795 (Ts. Nguyễn Thị Bích Ngọc)

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Các địa phương có lớp cao học;
- Học viên các lớp;
- Lưu: Văn thư, SDH.

TL. HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SDH



Nguyễn Thị Bích Ngọc